

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN LÝ SON**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 35 /BC-HĐND

Lý Sơn, ngày 15 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2022; căn cứ Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 10/01/2022 của HĐND huyện về công tác của HĐND huyện Lý Sơn năm 2022, Thường trực HĐND huyện tổng hợp kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021, như sau:

I. Giám sát tại kỳ họp thường lệ

1. Hoạt động xem xét các báo cáo

Tại các kỳ họp thường lệ, chuyên đề của HĐND huyện năm 2022 (kỳ họp thứ 7, kỳ họp thứ 8, kỳ họp thứ 9, thứ 10 và kỳ họp thứ 11), các đại biểu HĐND huyện đã thực hiện nghiêm túc nghiên cứu, xem xét các báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.

Qua xem xét báo cáo, các đại biểu HĐND huyện hầu hết tán thành và đánh giá về kết quả công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; đánh giá cụ thể về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022; về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; công tác đảm bảo an ninh trật tự; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri trong năm 2022.

2. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp

Căn cứ vào các ý kiến, kiến nghị của cử tri về vấn đề xã hội quan tâm, các đại biểu HĐND huyện đã tích cực thực hiện quyền chất vấn về những vấn đề mà cử tri quan tâm tại phiên chất vấn, thảo luận của kỳ họp. Tại các kỳ họp HĐND huyện năm 2022, đã có khoảng 45 lượt tham gia, ý kiến tại kỳ họp, nội dung chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực như: đất đai, môi trường, chợ, việc tổ chức thực hiện các dự án trên địa bàn... các nội dung ý kiến hầu hết đều sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Tuy nhiên, các ý kiến chỉ mới nêu được những hạn chế, khó khăn mà chưa đề ra được các giải pháp để các ngành liên quan tham khảo, nghiên cứu thực hiện.

Qua các ý kiến tham gia, Chủ tịch UBND huyện đã giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà đại biểu HĐND huyện quan tâm, nhất là đối với những tồn tại,

hạn chế; đối với những nội dung chưa trả lời trực tiếp tại kỳ họp UBND huyện đã đề nghị các phòng, ban liên quan tiếp thu nghiên cứu để trả lời cho đại biểu tại kỳ họp gần nhất.

II. Giám sát thường xuyên

Qua giám sát cho thấy, sau khi nghị quyết HĐND huyện ban hành, UBND huyện kịp thời ban hành văn bản triển khai thực hiện, nhờ đó nghị quyết của HĐND huyện nhanh chóng đi vào đời sống và mang tính khả thi cao, trong năm 2022, HĐND huyện đã ban hành 19 nghị quyết để quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương; các nghị quyết của HĐND huyện luôn được Thường trực HĐND huyện thường xuyên đôn đốc UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và đúng theo yêu cầu Nghị quyết của HĐND huyện đề ra, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện đã góp phần xây dựng huyện Lý Sơn ngày càng phát triển về mọi mặt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được ổn định và nâng lên, được cử tri trong huyện đồng thuận với Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

Việc ban hành các quyết định của UBND huyện đều đúng thẩm quyền, thủ tục và nội dung. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri được thực hiện tốt, sau khi nhận được đơn thư khiếu nại của công dân và kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã tiếp thu, giải trình, trả lời rõ những vấn đề mà công dân và cử tri đã kiến nghị. Bên cạnh đó, còn xem xét, giải quyết những kiến nghị do Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện qua các đợt giám sát phát hiện những tồn tại trong quá trình thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri và Nghị quyết của HĐND huyện.

III. Giám sát chuyên đề

Trên cơ sở Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2022, Thường trực, các Ban HĐND huyện tổ chức thực hiện các đợt giám sát theo đúng nghị quyết và kế hoạch đề ra, cụ thể:

1. Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện: Thường trực HĐND huyện đã thực hiện 02 cuộc giám sát, cụ thể:

1.1. Giám sát việc tham mưu giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường trên địa bàn giai đoạn 2019-2021.

Qua giám sát nhận thấy, Công tác chỉ đạo, điều hành giải quyết đơn thư, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo phát sinh, không để xảy ra tồn đọng, xảy ra điểm nóng gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong giai đoạn từ năm 2019- 2021, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn giải quyết

tranh chấp, đơn thư, khiếu nại tố cáo theo đúng thời gian quy định và đúng thẩm quyền. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai cũng được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Bên cạnh kết quả được được, công tác tham mưu giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường vẫn còn những tồn tại, hạn chế:

- Công tác quản lý đất đai có lúc chưa chặt chẽ, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn sai sót.

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai tuy được quan tâm thực hiện, nhưng hình thức, nội dung tuyên truyền còn đơn điệu, chưa đi vào nhận thức của Nhân dân.

- Trình độ cán bộ làm công tác quản lý đất đai, môi trường còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ và thiếu kinh nghiệm trong quá trình tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp đất đai, môi trường.

Xuất phát từ những hạn chế nêu trên, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã có đề xuất, kiến nghị UBND huyện tại Báo cáo số 22/BC-ĐGS ngày 30/8/2022 của Thường trực HĐND huyện. Hiện nay, UBND huyện đang triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị.

1.2. Giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021.

Qua giám sát, nhận thấy tình hình trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2019-2021 được giữ vững ổn định; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được duy trì và đổi mới; thế trận An ninh nhân dân được củng cố kiên toàn; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được triển khai thực hiện từ năm 2019-2021 đã phát hiện 1.917 trường hợp, phạt cảnh cáo 196 trường hợp, phạt tiền 1.721 trường hợp, tước giấy phép lái xe 68 trường hợp; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật luôn được quan tâm triển khai ngăn chặn, đã điều tra, xử lý 74 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội. Qua đó, đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục:

- Đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông: về giao thông đường bộ tuy đã được Công an huyện triển khai thực hiện, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, một số thanh thiếu niên, học sinh đi xe mô tô với tốc độ cao, chạy nhanh, vượt ẩu, xe chở 3 hoặc 4 người vẫn còn diễn ra; xe chở vật liệu xây dựng còn rơi vãi nguyên vật liệu trong lúc tham gia giao thông; công tác phối hợp với các phòng, ban của huyện trong việc xử lý việc lấn chiếm lòng, lề đường còn

diễn ra; công tác tuyên truyền về an toàn giao thông chưa được thường xuyên liên tục.

Đối với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tuy được ngăn chặn, triệt phá nhưng tiềm ẩn vẫn còn; một số thành viên Ban chỉ đạo Phong trào phòng chống tội phạm chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia Phòng, chống tội phạm, còn vị nể, ngại va chạm; việc giữ gìn bí mật và bảo vệ cho người tố giác tội phạm chưa cao; tình trạng sử dụng ma túy, cờ bạc lô, đề còn diễn ra.

- Việc tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc còn đơn điệu về nội dung, phương pháp thực hiện; các mô hình tự quản làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở hoạt động còn hạn chế.

Qua những tồn tại hạn chế nêu trên, Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND huyện đã kiến nghị, đề xuất Công an huyện Lý Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung (cụ thể nêu tại Báo cáo số/BC-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của Thường trực HĐND huyện).

2. Hoạt động giám sát của các Ban HĐND huyện

2.1. Ban Pháp chế: Tổ chức 02 cuộc giám sát, cụ thể:

- Giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân từ năm 2015-2020.

Qua giám sát, nhìn chung công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu kịp thời cho Nhân dân, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Lý Sơn đã phối hợp tốt với Phòng Tài nguyên và môi trường trong công tác kiểm tra, hoàn tất các thủ tục tham mưu cho cấp có thẩm quyền cấp giấy. Trong quá trình cấp giấy đã thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, đi khảo sát thực tế; đúng trình tự thủ tục được thể hiện trong báo cáo.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế được Đoàn Giám sát chỉ ra đó là: Trong quá trình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trong lúc còn cấp xã không có phiếu hẹn. Việc cấp giấy có sai sót đất của hộ dân này đăng ký cấp cho hộ kia nên buộc phải chỉnh sửa hồ sơ để cấp lại cấp đổi. Công tác tuyên truyền về pháp luật đất đai không thường xuyên, một số người dân nhận thức về Luật đất đai chưa đầy đủ nên vẫn còn nhiều thửa đất chưa kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Qua những ưu, hạn chế khuyết điểm nêu trên, Ban Pháp chế HĐND huyện đã kiến nghị, đề xuất UBND huyện 02 nội dung (cụ thể nêu tại Báo cáo số/BC-BPC- HĐND ngày tháng 7 năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện).

- Giám sát việc chấp hành pháp luật quản lý đất đai trên địa bàn giai đoạn 2017-2020.

Qua giám sát, nhìn chung tác quản lý đất đai trên địa bàn được thực hiện theo đúng quy định của Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Đã tổ chức triển khai, phổ biến, tuyên truyền và tập huấn, hướng dẫn đến các tầng lớp nhân dân, như: Tổ chức tuyên truyền khiễn khai các văn bản luật đất đai, trợ giúp pháp lý; lồng ghép các hoạt động chuyên môn (tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, đối thoại, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai...) và thực hiện công bố Danh mục thủ tục hành chính, niêm yết bộ thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai tại Bộ phận Một cửa huyện để người dân dễ tiếp cận và thực hiện.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý đất đai vẫn còn hạn chế cần được khắc phục: việc quản lý đất đai chưa được chặt chẽ, còn để 01 hộ dân tự ý xây dựng Nhà ở trái quy định trên đất do Nhà nước quản lý; Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân hiện nay cơ bản đã hoàn thành, số còn lại không lớn nhưng rất khó thực hiện do còn vướng mắc như: nguồn gốc sử dụng đất không rõ ràng, tình trạng tranh chấp vẫn còn xảy ra, người dân đi làm ăn xa không về kê khai, đăng ký...

Xuất phát từ những hạn chế nêu trên, Ban Pháp chế HĐND huyện đã đề xuất kiến nghị UBND huyện 03 nội dung; kiến nghị Phòng Tài nguyên 04 nội dung trong việc thực hiện quản lý đất đai trên địa bàn.

2.2. Ban Kinh tế - Xã hội: Tổ chức 02 cuộc giám sát:

- Giám sát công tác quản lý, tham mưu triển khai thực hiện dự án: Hệ thống trữ nước sinh hoạt kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn.

Qua giám sát cho thấy: dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các hạng mục: Kênh thu nước và Bể chứa nước số 01. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với Bể chứa nước số 02, không được sự đồng thuận của Nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng, do vậy UBND huyện tiến hành rà soát, lấy ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy và các Sở, ngành liên quan điều chỉnh vị trí Bể chứa nước số 02 với tiêu chí hạn chế tối đa sử dụng đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng Bể chứa nước.

Được sự thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 666/UBND-TH ngày 21/02/2022, theo đó: Điều chỉnh mở rộng dung tích bể chứa nước số 01 từ 6.790 m³ lên 22.908 m³ do giảm không thực hiện bể chứa số 02; đồng thời, điều chỉnh bổ sung Bể chứa nước số 02A tại chân núi Giếng tiền gần chùa Đục với dung tích 27.650m³ và Bể chứa nước số 03 với dung tích 16.312 m³. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các thủ tục thì vị trí tại Bể chứa nước số 02 A

không nằm trong Quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/2000 huyện Lý Sơn, mặt khác lại nằm trong vùng bảo vệ II của di tích thắng cảnh núi Giếng Tiên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định số 46/QĐ-BVHTTDL ngày 07/01/2020. Do vậy đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai thực hiện hoàn thành.

Để đảm bảo triển khai thi công thực hiện dự án nêu trên, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất tiếp tục tham mưu UBND huyện lấy ý kiến các Sở, ngành liên quan để thực hiện.

Xuất phát từ những khó khăn nêu trên, Đoàn Giám sát đã có 03 kiến nghị đối với UBND huyện, 03 kiến nghị đối với Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện tại Báo cáo số 23/BC-HĐND ngày 31/8/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, nội dung kiến nghị chủ yếu là nhằm hoàn thành các thủ tục, để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành và đưa dự án đi vào hoạt động.

- Giám sát công tác quản lý vận hành nhà máy nước sinh hoạt trung tâm huyện: Về nội dung này, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đang tiến hành thực hiện giám sát, kết quả giám sát nội dung này sẽ được bổ sung sau khi hoàn thành việc giám sát và báo cáo cho đại biểu HĐND huyện tại cuộc thường kỳ giữa năm 2023.

Trên đây là kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND huyện, kính báo cáo đại biểu HĐND huyện biết, theo dõi./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- CT, các PCT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Công an huyện;
- Cơ quan UBKT – TT huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên đoàn giám sát;
- VPH: CVP, PCVP, KT; CV (HĐND huyện);
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sơn